

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thi công đường vào khu sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 03/3/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thi công đường vào khu sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít. Tham dự họp gồm có đại diện các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện An Lão; Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện hạng mục Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận như sau:

Hạng mục Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít được UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng xuất phát từ nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân vùng dự án nhằm đảm bảo điều kiện giao thông đi lại sản xuất cho các hộ gia đình tái định cư, phục vụ tốt công tác tái định cư, đảm bảo an ninh chính trị, ổn định cuộc sống người dân vùng dự án và phát triển kinh tế địa phương. Đây là hạng mục công trình phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, yêu cầu phải xây dựng đồng thời với các dự án thành phần khác của dự án và hoàn thành trong năm 2020, đảm bảo điều kiện tích nước của Hồ chứa nước Đồng Mít và phục vụ đi lại sản xuất của nhân dân. Do tính cấp bách của công trình, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong khi một số thủ tục chưa hoàn thành, dẫn đến còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhằm tạo điều kiện cho công trình được thi công theo đúng kế hoạch và tiến độ, đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, bổ sung hạng mục công trình Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít vào Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn dự án (dự án Hồ chứa nước Đồng Mít), trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thu hồi đất xây dựng công trình theo quy định.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT cùng với đơn vị tư vấn (Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn) tiến hành rà soát, xác định diện tích rừng được đưa vào dự án và việc sử dụng trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án Hồ chứa nước Đồng Mít làm cơ sở bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

2. Trong khi chờ thực hiện các nội dung trên, yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị tạm dừng thi công hạng mục Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít cho đến khi được sự cho

phép của cấp có thẩm quyền. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công rút kinh nghiệm, thực hiện việc san ủi mặt bằng hạng mục Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít theo đúng quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra diện tích sử dụng đất rừng của dự án và hướng dẫn Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K10, K13.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm